



## Trường cộng đồng Papillion La Vista Thỏa thuận cho vay thiết bị công nghệ Năm Học 2024-2025



Một thiết bị, một dụng cụ chuyển đổi nguồn và một vỏ bao đang hoạt động tốt sẽ được gửi cho Học sinh / Người Vay mượn sử dụng. Học sinh có trách nhiệm giữ gìn các dụng cụ và bảo đảm chúng được giữ trong môi trường an toàn. Các dụng cụ này là, và ở mọi lúc vẫn là, tài sản của Trường Cộng Đồng Papillion La Vista (PLCS) và được kèm theo đây cho Học sinh / Người Vay mượn với mục đích giáo dục mà thôi cho năm học hiện thời. Học sinh / Người Vay không được làm hỏng hoặc phá hủy tài sản này bằng bất cứ cách nào. Các dụng cụ sẽ được trả lại trường khi được PLCS yêu cầu, hoặc sớm hơn, nếu Học sinh / Người Vay rời PLCS trước khi năm học chấm dứt.

Học sinh / Người Vay đồng ý không được thử thay đổi, thêm thắt, xóa đi hoặc điều chỉnh thiết bị bằng bất cứ cách nào. Điều này bao gồm cố tình vô hiệu hóa phần mềm lọc và quản lý được sử dụng trên thiết bị hoặc giả mạo thẻ nhận dạng được đặt trên thiết bị của Học Khu. Học sinh / Người Vay cũng đồng ý tuân thủ tất cả các chính sách của Hội đồng Quản trị Trường Cộng Đồng Papillion La Vista và Sổ tay Nội quy của học sinh bao gồm nhưng không giới hạn trong các chính sách của Hội đồng quản trị 6402, 6403 và 5207. Những chính sách này tuyên bố rằng việc giám sát và lọc sẽ xảy ra trên tất cả các thiết bị của học khu và bao gồm việc sử dụng công nghệ của học sinh. Học sinh / Người vay cũng đồng ý liên hệ với nhân viên trường học thích hợp nếu các em gặp bất kỳ rắc rối nào với thiết bị.

Tất cả các thiết bị được phân phát cho các học sinh thông qua PLCS sẽ có quyền truy cập vào mạng của học khu. Học sinh / Người Vay đồng ý không được có hành động gì có thể can thiệp vào mạng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn đến các trang mạng và truy cập thơ mạng. Học khu không cung cấp sự kết nối internet trong gia đình.

Một tài khoản Không Gian Làm Việc cho Giáo dục của Google (Google Workspace for Education) có sẵn cho mỗi Học sinh / Người Vay để dùng trong giao tiếp học đường thích hợp và hợp tác với các học sinh và nhân viên khác. Học sinh / Người Vay đồng ý không được thử thêm thắt, xóa đi hoặc điều chỉnh các tài khoản của người sử dụng khác trên thiết bị hoặc trên bất kỳ thiết bị nào thuộc sở hữu của Học khu. Các tài khoản email được tạo ra cho học sinh dùng và kỳ vọng rằng thông tin liên lạc qua các tài khoản này sẽ được thích hợp vào mọi lúc. Học khu lưu trữ tất cả email của học sinh, và có khả năng giám sát khi cần.

Các nhãn / thẻ nhận dạng & kiểm hàng đã được đặt trên tất cả các thiết bị của học khu. Các nhãn / thẻ này không được gỡ ra hoặc điều chỉnh. Nếu chúng bị hư hao hoặc bị thất lạc, xin liên hệ với trung tâm hỗ trợ được chỉ định trong trường.

Quy chế Nebraska 79-737 and 79-2, 127 cho phép Học Khu được hoàn trả từ hoặc thay mặt cho học sinh cho bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc không trả lại tài sản của trường. Việc sử dụng thiết bị của học khu là một đặc quyền chứ không phải là một quyền. Việc sử dụng không thích hợp của thiết bị có thể dẫn đến Học sinh / Người Vay mất đi đặc quyền sử dụng bất kỳ thiết bị nào của học khu. Học sinh thừa nhận trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn tài sản của học khu và hoàn lại với cùng tài sản trong điều kiện và sửa chữa tốt cho học khu. Học sinh / Người Vay sẽ có dịp tham gia vào một chương trình bảo vệ thiết bị tùy chọn.

Việc không tuân thủ tất cả các nguyên tắc có thể dẫn đến hành động kỷ luật và có thể mất đặc quyền sử dụng thiết bị thuộc sở hữu của Học khu.

Tên Học sinh: \_\_\_\_\_ Số ký danh của học sinh: \_\_\_\_\_

Tên Phụ huynh / Người Giám hộ: \_\_\_\_\_ Cấp lớp của học sinh: \_\_\_\_\_

Chữ ký của Phụ huynh / Người Giám hộ: \_\_\_\_\_ Trường của học sinh: \_\_\_\_\_

Chỉnh sửa lần cuối: ngày 6 tháng 6 năm 2024